

## บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ ๔ กรณีทั่วไปเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร

ก. นักศึกษาชายที่ผ่านการศึกษาวิชาทหารมา จนสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ จะถูกนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไม่ต้องไปเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่ต้องห่วงกังวลเกี่ยวกับพันธการเกณฑ์ทหาร หากไปสมัครงานใดๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็สามารถดำเนินการสมัครได้เลย จะไม่ติดขัดเงื่อนไขใดๆ ที่ว่าต้องผ่านการเกณฑ์ทหารก่อน จึงจะรับสมัครเข้าทำงาน

ข. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร ซึ่งจะได้รับการผ่อนผันไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องไปเข้ารับการคัดเลือกทหารเพราะอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ต้องไปแสดงตัวทุกปี หากไม่ขอผ่อนผันก็อาจได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการได้ โดยเฉพาะถ้าจับฉลากได้ใบแดง ซึ่งต้องหยุดการศึกษาก่อนการชั่วคราว โดยขอรับการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อไปเข้ารับราชการทหารตามจำนวนระยะเวลาที่กำหนด เช่น ประจําการ ๒ ปี ประจําการ ๑ ปีครึ่ง ประจําการ ๑ ปี เป็นต้น แล้วแต่ว่าจะมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นส่วนลดในการเข้ารับราชการทหาร เช่น วุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรการศึกษา วุฒิบัตรการสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(รต) ชั้นปีที่ ๑,๒ เป็นต้น

เมื่อพ้นจากการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว ก็สามารถกลับเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเดิมได้ เพราะได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้แล้ว และให้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถสมัครทำงานได้เลย โดยไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการผ่านการเกณฑ์ทหารมาหรือยัง การเคยรับราชการทหารกองประจำการมาก่อน อาจจะเป็นผลดีกับผู้สมัครงานหรืออาจเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้างงาน เนื่องจากผู้ที่เคยเป็นทหารมาก่อนจะเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย

ค. สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร ต้องไปแสดงตัวทุกปี ตามหมายเรียกหรือสด.๓๕ โดยให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องติดตัวไปด้วย ซึ่งได้ระบุไว้ที่บริเวณหมายเรียกหรือสด. ๓๕ ดังกล่าว ไม่แนะนำให้สละสิทธิ์การขอผ่อนผันหรือไปแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือกทหาร ควรศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเสียก่อน เพื่อความต่อเนื่องและจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน

ง. ผลสืบเนื่องจากปฏิทินการศึกษา ในอดีตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนเมษายนของทุกปี ทำให้การตัดสินใจในการเข้ารับการคัดเลือกทหารได้ดียิ่งขึ้น เพราะถือว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาระด้านการศึกษาอีกแล้ว อาจไปแจ้งขอเข้ารับการคัดเลือกทหารได้ หากจับฉลากได้ใบแดง(ไม่ว่าผลัด ๑ หรือผลัด ๒) ก็สามารถแสดงหลักฐานวุฒิบัตรการศึกษาสูงสุดที่มี เพื่อขอรับส่วนลดระยะเวลาในการเข้ารับราชการทหารกองประจำการได้ หรือหากจับฉลากได้ใบดำก็ถือว่าผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว สามารถไปสมัครทำงานได้อย่างสะดวกใจ